



กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา

Office of Disease Prevention and Control 11, Nakhon Si Thammarat

เลขที่ 478/74 ถ.เทพบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทรศัพท์ 0 7534 1151



ข่าวที่ 41 / 2567

“ซิฟิลิส” โรคฮิตที่ติดมากับเช็กส์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 เตือน “ซิฟิลิส” โรคฮิตที่ติดมากับเช็กส์ พบสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชนและหญิงตั้งครรภ์ แนะนำใช้ถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และหากเสี่ยงให้รีบตรวจพร้อมทั้งรักษาโดยเร็ว

แพทย์หญิงดารินดา รอชะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โรคซิฟิลิสเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าทรีโปนีมา พาลลิดีม ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน การใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อ และติดจากแม่ที่ติดเชื้อซิฟิลิสที่ไม่ได้รับการรักษาสู่ทารกในครรภ์ หลังจากได้รับเชื้อในช่วงแรกอาจพบแผลที่อวัยวะเพศหรือทวารหนัก ลักษณะเป็นแผลสะอาดไม่เจ็บ บริเวณขอบแผลแข็งคล้ายกระดูก ซิฟิลิสระยะที่ 2 จะมีผื่นแดงตามตัว ฝ่ามือ ฝ่าเท้า มักไม่คัน มีผื่นในช่องปาก ผอมร่วง ผู้ติดเชื้อบางรายอาจไม่แสดงอาการ แต่เชือนั้นยังอยู่ในร่างกาย ถ้าไม่ได้รับการรักษา โรคจะลุกลามทำลายอวัยวะภายใน เช่น หัวใจ สมอง กระดูก ทำให้เสี่ยงพิการและชีวิตได้

แพทย์หญิงดารินดา กล่าวเพิ่ม ขอแนะนำให้ทุกคนใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กับทุกคน ทุกช่องทาง เพื่อป้องกันซิฟิลิสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ หากไม่มีอาการ จะทราบว่าติดเชื้อซิฟิลิสก็ต่อเมื่อไปตรวจเลือดเท่านั้น ถ้ามีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยง (แม้ไม่มีอาการ) แนะนำให้รีบมาตรวจคัดกรองและเข้าสู่การรักษา เพราะโรคซิฟิลิสรักษาได้ หายขาด พร้อมชวนคู่มามาตรวจและรักษาอย่างต่อเนื่อง ระหว่างรักษาควรงดมีเพศสัมพันธ์จนกว่าจะรักษาหาย และใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง และทุกช่องทางที่มีเพศสัมพันธ์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ

นอกจากนี้ แนะนำหญิงตั้งครรภ์ให้รีบฝากครรภ์ทันทีที่ทราบว่าตั้งครรภ์ และฝากครรภ์ครั้งแรกไม่ควรเกิน 12 สัปดาห์ เพื่อรับการตรวจคัดกรองซิฟิลิส หากติดเชื้อจะได้รับการรักษาทันที ป้องกันการถ่ายทอดเชื้อซิฟิลิสจากแม่สู่ทารกในครรภ์ ทั้งนี้คู่ของหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจคัดกรองซิฟิลิสพร้อมกัน โดยสามารถตรวจคัดกรองได้ที่หน่วยบริการสุขภาพทุกแห่ง ตามสิทธิประโยชน์ สปสช. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

